



ชุมทางสาร Tungsong Municipality

เอกสารประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง

เทศบาลเมืองทุ่งสง มีความประสงค์เข้ารับการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี ๒๕๕๙

เทศบาลเมืองทุ่งสง มีความประสงค์เข้ารับการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี ๒๕๕๙ และได้จัดการประชุมเพื่อทำความเข้าใจหลักเกณฑ์การประเมินและร่วมหารือคัดเลือกประเภทรางวัลขึ้น เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง โดยมี นายทรงชัย วงษ์วัชรดำรง นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นายสมใจ จิตวิรัตน์นุกูล รองนายกเทศมนตรี, นายสมใจ สมศิริ รองนายกเทศมนตรี, นายชาคร ไอยศูรย์ ปลัดเทศบาล, นางเตือนจิต จงคง รองปลัดเทศบาล, หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองทุกกอง, ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมกว่า ๕๐ คน

หลักเกณฑ์การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภทรางวัล

➤ **รางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประเภทโดดเด่น** โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีของ อปท. อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการและการจัดการบริการสาธารณะ หรือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน มีการต่อยอดการปฏิบัติงานในเชิงคุณภาพ และมีผลสำเร็จในการบริหารจัดการ การจัดบริการสาธารณะ หรือการมีส่วนร่วมของประชาชนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน

☞ **คุณสมบัติของ อปท.ที่สมัคร** ได้แก่ อปท.ที่เคยได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี (ถ้วยรางวัล หรือโล่รางวัล) ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔, ๒๕๕๕, ๒๕๕๖, ๒๕๕๗ หรือ ๒๕๕๘ และจะต้องมีผลการประเมิน มาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการบริหารจัดการ (ด้านที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการ โดยคณะกรรมการของจังหวัด (Core Team) ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

➤ **รางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประเภททั่วไป** โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ อปท. ในวงกว้าง ได้รับการประเมินและคำแนะนำที่จำเป็นจากคณะกรรมการการประเมินรางวัล เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและการพัฒนาการบริหารจัดการและการจัดบริการสาธารณะของตนเองต่อไปในอนาคต

☞ **คุณสมบัติของ อปท.ที่สมัคร** ได้แก่ อปท.ที่ไม่เคยได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี (ถ้วยรางวัล หรือโล่รางวัล) ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔, ๒๕๕๕, ๒๕๕๖, ๒๕๕๗ หรือ ๒๕๕๘ และจะต้องมีผลการประเมิน มาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการบริหารจัดการ (ด้านที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการ โดยคณะกรรมการของจังหวัด (Core Team) ตั้งแต่ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป

เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชนรับทราบ การสมัครเข้ารับการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี ๒๕๕๙ โดยเทศบาลเมืองทุ่งสงได้รับรางวัลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ประเภทโดดเด่น ด้านการดูแลสุขภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม รางวัลดีเลิศ ซึ่งเข้าหลักเกณฑ์การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ทุกประการ

ภาพกิจกรรม



นายนิรุทธ์ พรหมวิเศษ
ผู้เขียน
๑๑ เมษายน ๒๕๕๙